

ชาวสุราษฎร์ร้องศาลปกครอง เพิกถอนเอกสารสิทธิเขตป่า

ชาวบ้านร้องศาลปกครอง เพิกถอนที่ดินสวนปาล์มเอกชนจำนวน 1,486 ไร่ หลังดีเอสไอ กสม. ออกเอกสารสิทธิมีขอบเขตป่าไม้ถาวร และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านไวยกุลไกรรัฐเอื้อนายทุน ทนายความ ห่วงกรมป่าไม้ยอมให้เข้าป่า หลังพบข้อมูลพื้นที่สุราษฎร์มีป่าสงวนให้เข้าทำประโยชน์ รวม 7.8 แสนไร่

ปัญหาข้อพิพาทที่ดินสวนปาล์มสุราษฎร์ธานี ระหว่างบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) ที่ยื่นฟ้องชาวบ้านจากชุมชนสันติพัฒนา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งคดีอาญา ข้อหาบุกรุกที่ดินสวนปาล์ม และฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีแพ่ง ที่ยึดเยื้อมานานกว่า 5 ปีแล้ว ทางเครือข่ายที่ดินได้จัดเวทีสัมมนา "การออกเอกสารสิทธิมีขอบ ผิดที่ใคร ทนกลไกรรัฐหรือกระบวนการยุติธรรม" โดยนายสรไกร ศรีศรี ทีมทนายจากสภาทนายความ พร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์

ภิรมย์ และชาวบ้านรวม 20 รายจากชุมชนสันติพัฒนา เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เดินทางมายังศาลปกครองกลาง เพื่อยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ

สุราษฎร์มีป่าสงวนให้เข้าทำประโยชน์ 7.8 แสนไร่

4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดิน คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 ประมวลกฎหมายที่ดิน และอธิบดีกรมป่าไม้ในคดีพิพาทที่ดินสวนปาล์ม

นายสรไกร กล่าวว่า การยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางครั้งนี้สืบเนื่อง จากชาวบ้านจำนวน 9 รายของหมู่บ้านสันติพัฒนาที่เข้าไปตั้งชุมชนในปี 2550 ถูกบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มฯ ความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุก และฟ้องแพ่งขับไล่เรียกค่าเสียหายจำนวน 10 ล้านบาท โดยในคดีอาญา

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า 16

ชาวสุราษฎร์

ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้จำคุกชาวบ้าน 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แต่ชาวบ้านได้ยื่นอุทธรณ์ พร้อมกันนี้ยังได้ยื่นเรื่องให้หน่วยงานรัฐระดับจังหวัด ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว จนกระทั่งพบว่าบริษัทมีการครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 3,392 ไร่ ใน 3 ส่วน คืออยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหมายเลข 92 แปลง 29 เนื้อที่ 1,210 ไร่ เขตส.ป.ก. เนื้อที่ 276 ไร่ และอยู่ในเขตออกเอกสารสิทธิกรมที่ดินอีก 1,901 ไร่ ซึ่งน่าจะออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

"โดยฟ้องต่อศาลปกครองกลางครั้งนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) ทั้งหมด 10 แปลงของบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด รวมทั้งพื้นที่จำนวน 1,486 ไร่ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวออกทับเขตป่าไม้ถาวร และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเยว ป่าเขาวง และป่ากระชุม จ.สุราษฎร์ธานี ของกรมป่าไม้ และบางส่วนยังอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก) รวมทั้งต้องการให้กรมป่าไม้ เร่งนำที่ดินป่ากลับคืนมาเป็นของรัฐโดยเร็ว ทั้งนี้ แม้ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้จะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน แต่มีส่วนได้ส่วนเสียในการฟ้องร้องนำที่ดินป่าไม้ที่รัฐต้องสงวนไว้เพื่อเป็นทรัพยากรของชาติ ไม่ใช่ให้เอกชนบุกรุกครอบครองทำประโยชน์"

นายไกรสร กล่าวอีกว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ จากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนั้น ทางกรมป่าไม้เปิดให้เอกชน และหน่วยราชการ เข้าพื้นที่ทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 26 พื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 789,993 ไร่จากพื้นที่ป่าทั้งหมด 3.6 ล้านไร่ ในจำนวนนั้นแบ่งเป็นเอกชน 35 รายรวม 87,000 ไร่เป็นสวนปาล์มน้ำมัน ส่วนอีก 701,823 ไร่เป็นการขออนุญาตจากหน่วย

ราชการ โดยพบว่าส่วนใหญ่การขอเช่าทำสวนปาล์มจะหมดสัญญาเช่าภายในปี 2557-2558 แต่กำลังมีความพยายามจากบริษัทหลายแห่งที่กำลังขอเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้ต่อ หลังจากสัมปทานเช่าจะหมดอายุในปี 2557

ผลตรวจสอบชัดสวนปาล์มรุกป่า

ด้าน นางศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ทีมทนายความผู้ดำเนินคดีอาญาและแพ่ง สภาทนายความ กล่าวว่า ในคดีนี้ชาวบ้านต่อสู้ด้วยการนำหลักฐานจาก 3 หน่วยงานคือผู้ตรวจแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ยืนยันผลการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิว่ามีการครอบครองโดยมิชอบจริง ซึ่งทางดีเอสไอ โดยพ.ต.ท.ประจวบ วงศ์ศรีนิล ผู้บัญชาการสำนักคดี คู่กรณีผู้บริโภคและสิ่งแฉดล้อม ได้ลงพื้นที่สอบสวนบุคคล และนายช่างรังวัด ในโครงการสำรวจ ที่ยอมรับว่าพื้นที่นี้เอกชนไม่ได้ทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2497 แต่พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือถึงจะมีหลักฐานจากการตรวจสอบส่งข้อมูลให้กรมที่ดินไปตั้งแต่ที่ 8 เม.ย. 2553 จนถึงขณะนี้กรมที่ดิน ก็ยังไม่ยอมเพิกถอนที่ดิน

"ที่ผ่านมาศาลไม่รับฟังข้อมูลที่นายแย้งไปแล้วว่าในคำพิพากษาเองก็ไม่สามารถชี้ชัดว่าที่ดินจำนวน 330 ไร่ที่เอกชนอ้างว่าชาวบ้านบุกรุกนั้นอยู่ตรงส่วนไหนของพื้นที่ 1,486 ไร่ อีกทั้งชาวบ้านก็อยู่ในที่ดินส.ป.ก. และครอบครองพื้นที่เพียง 200 ไร่เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องอุทธรณ์ ขอให้จริง และขอกฎหมายที่ฟ้องเกินคำพิพากษารวมทั้งต้องขอให้มีการเพิกถอนที่ดินที่มีชอบก่อน" ทนายความ ระบุ

นางศิริวรรณ ยอมรับว่าชุมชนสันติพัฒนาถือว่ามีความเข้มแข็งในการต่อสู้อย่างมาก แม้ว่าเอกชนจะใช้กระบวนการทางกฎหมายมากกดดันชาวบ้านทุกรูปแบบ เช่น การขอคุ้มครองชั่วคราว เพื่อให้ชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่ และยื่นคำร้อง

ไม่ต่ำกว่า 8 ฉบับเพื่อให้คำร้องในการไต่สวนฉุกเฉินขึ้นมาพิจารณาใหม่

ขณะที่นายบุญฤทธิ์ ภิรมย์ ตัวแทนชาวบ้านชุมชนสันติพัฒนา กล่าวว่า กลไกรัฐทั้งกรมป่าไม้ กรมที่ดิน คือผู้ผิดในเรื่องนี้โดยตรง เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาดินที่นายทุนครอบครองอย่างผิดกฎหมายในเขตป่า รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีต่างๆ

โดยเห็นว่าในอนาคตควรต้องมีองค์กรอิสระ
ตรวจสอบและเฟิกถอนที่ดินที่มีชอบเพื่อให้
ง่ายต่อการพิจารณา รวมทั้งต้องไม่ให้ที่ดินเป็น
ทรัพย์สิน เพราะจะเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์
จากกระบวนการของรัฐ

ชี้รัฐบาลพร้อมออกเอกสารไม่ชอบ

ด้านนายฤทธิชัย บุญชัย นักวิชาการอิสระ
กล่าวว่า จากการศึกษาปัญหาที่ดินในพื้นที่
จ.สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต และวังน้ำเขียว
จนครราชสีมา พบว่ากระบวนการครอบครอง
ที่ดินมาจากนโยบายของรัฐ ซึ่งอาศัยโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ เช่น การชุดแร่ การส่งเสริมพืช
เศรษฐกิจผ่านทางกลุ่มทุนขนาดใหญ่ และทุกกรณี
สะท้อนว่าเอกชนมุ่งยึดพื้นที่สาธารณะมากกว่า
ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ เพราะมั่นใจว่าอำนาจต่อรอง
ของเอกชนจะสามารถเปลี่ยนที่ดินสาธารณะเป็น
ที่ดินส่วนบุคคลได้

“รัฐบาลพร้อมตรงที่ปล่อยให้ออกเอกสาร
สิทธิ์โดยมิชอบ ส่วนหนึ่งมาจากการใช้กระบวนการ
พิสูจน์ว่าใครครอบครองไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ถาวร
โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินว่าใครจะได้เอกสารสิทธิ์ เพราะเป็นช่องทางใน
การคอร์รัปชันได้ง่าย ขณะเดียวกันงานด้านที่ดิน
ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วย
งาน มีโครงสร้างการทำงานแยกส่วน จึงเสนอ
ให้ปฏิรูปโครงสร้างเชิงสถาบันเสียใหม่ และหา
งบประมาณมาจัดทำธนาคารที่ดิน เพื่อให้การ
กระจายการถือครองที่ดินถึงเกษตรกรที่ไร้ที่
ทำกิน ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มทุน”